

# โครงการ

## การพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมาย

### เพื่อให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักและมีพันธกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม SMEs ต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิมให้อยู่รอดและยังคงขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากลไว้ ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งในเชิงรับและเชิงรุก การยกระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อันเป็นการขยายโอกาสทางการค้า การบูรณาการความร่วมมือทางธุรกิจ และส่งเสริมให้ SMEs ไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้ตระหนักและพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 8,000 ราย สร้างเครือข่ายธุรกิจ 4 เครือข่าย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ศักยภาพของกิจการเพื่อจะรุกหรือรับในอาเซียน และผู้ประกอบการมีแผนที่ธุรกิจ หรือ Roadmap เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในปี 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีแผนที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเป็นจำนวน 3,500 ราย ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเชิงลึก หลักสูตรในการฝึกอบรม/สัมมนาที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

## วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแสวงหาโอกาสใหม่ในตลาดอาเซียน

### กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เจ้าของ ทายาท หุ้นส่วน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผลผลิต
- พนักงานของสถานประกอบการ SMEs ไม่ควรเกิน ร้อยละ 10 ของผลผลิต

### สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- ภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการ

#### ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ ชั้น 5

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2202 4564 , 0 2202 4578-9

โทรสาร : 0 2354 3116 , 0 2354 3257

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก